

Lào Cai một dải ân tình

(tiếp theo và hết)

KỶ 4: SỢI DÂY KẾT NỐI NHỮNG YÊU THƯƠNG



Quê hương thứ hai của những người con Thái Bình ngày càng phát triển.

Ngược dòng sông mẹ, mỗi người con của quê lúa Thái Bình đến Lào Cai với mong muốn cống hiến, dựng xây và khẳng định mình. Mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện nhưng hướng về quê hương xứ sở, nơi "chôn nhau cắt rốn" thì muôn người như một, đó là tấm lòng thương nhớ, dấu yêu. Chính tình cảm đó đã giúp bồi đắp tâm hồn, cho họ những hướng đi tốt đẹp ở vùng quê mới.

Ân tình nơi đầu sông, cuối sông

Sông Hồng buổi sớm mai như một dải lụa đào uốn cong giữa đôi bờ tươi tốt. Nơi thượng nguồn đón dòng vào đất Việt là Lào Cai, nơi con sông mãi miết xuôi về với biển là Thái Bình. Nó như một dải ân tình đưa phù sa, nước mát bồi đắp vùng đất cuối, đưa người với người xích lại gần nhau, thêm khăng khít theo suốt chiều dài lịch sử. Trở về với thuở hồng hoang, thời khai thiên lập địa, Mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng nở ra trăm người con. Khi 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển đã hẹn ước khi có việc thì đôi bên cùng tương trợ, giúp đỡ nhau. Lời thề ấy dường như là định mệnh khi Lào Cai có đỉnh Fansipan, "nóc nhà" của Tổ quốc chính là non cao, còn Thái Bình là miền biển. Phải chăng vì vậy mà mối giao duyên cứ bền chặt từ đây này qua đời khác. Nhìn lại lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và

giữ nước, mỗi ân tình ấy không ngừng được vun đắp, keo sơn, khi lớp lớp người con ưu tú của Thái Bình không quên hiểm nguy, nghe theo tiếng gọi lên bảo vệ ải Bắc của Tổ quốc. Còn nhớ, thời Hai Bà Trưng, những người con ưu tú của Thái Bình đã theo nữ tướng Bát Nàn (một bộ tướng của Hai Bà Trưng) lên thủ phục miền đất thuộc nguồn sông Cái (nay là Lào Cai). Thời nhà Trần, với tinh thần Sát Thát, biết bao người con Thái Bình đã theo Trần Tuấn lên vùng biển ải Lào Cai để chặn giặc Mông Cổ từ Vân Nam kéo sang xâm lược nước ta.

Lịch sử Lào Cai cũng mãi lưu danh ông Nguyễn Quang Bích, quê ở xã An Ninh (Tiên Hải). Năm 1875, triều đình mở doanh điền Hưng Hóa vừa khai hoang vừa phòng vệ núi rừng Tây Bắc, ông Bích được cử làm Chánh sơn phòng sứ. Đến năm sau, ông kiêm thêm chức Tuần phủ tỉnh Hưng Hóa (gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai ngày nay). Với trách nhiệm người đứng đầu tỉnh, ông đã dâng tấu lên triều đình thi hành chính sách "Sơn phòng đường đống" (gần giống với chính sách kết hợp kinh tế với quốc phòng khu vực biên giới) ở vùng thượng du Hưng Hóa. Sau này, khi quân Pháp xâm lược nước ta, thành Hưng Hóa thất thủ, Nguyễn Quang Bích ngược lên vùng Yên Bái, Lào Cai lãnh đạo nhân dân kiên trì đánh Pháp cho đến khi trút hơi

thở cuối cùng. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đã có biết bao người con Thái Bình hăng hái tham gia chiến dịch Lê Hồng Phong giải phóng Lào Cai, chiến đấu tiêu phi. Còn biết bao người con quê lúa khác nữa đã đi suốt dọc dài lịch sử bảo vệ mảnh đất Lào Cai qua các cuộc chiến đấu oai hùng. Đặc biệt, sau ngày hòa bình lập lại, thực hiện lời kêu gọi của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội miền núi phía Bắc, hàng vạn người Thái Bình đã xung phong lên Tây Bắc trong đó có Lào Cai cùng bà con các dân tộc nơi đây dựng xây cuộc sống mới, coi đây là quê hương thứ hai của mình. Lào Cai cũng đón nhận nhiều cán bộ là con em Thái Bình lên công tác. Truyền thống hiếu học của quê hương và tinh thần làm việc miệt mài, không ngại khó, ngại khổ của người Thái Bình đã giúp phần lớn cán bộ quê Thái Bình được

đánh giá cao về trình độ, năng lực. Nhiều gia đình có tới 6 - 7 thế hệ gần bó trọn đời với mảnh đất biên cương và có nhiều thành tích tự hào, như dòng họ Phạm Xuân ở Bản Xen (Mường Khương) không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn có những người học hành thành đạt như PGS, TS, Nhà giáo ưu tú Phạm Xuân Hằng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng họ Trần Văn ở Bản Xen (Mường Khương) xây dựng dòng họ hiếu học cấp

huyện, cấp tỉnh suốt nhiều năm liền; gia đình ông Vũ Ngọc Cử (thành phố Lào Cai) con cái đều thành đạt, trở thành lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh...
Nỗi dai những ước mơ
Chưa có số liệu thống kê cụ thể về số lượng người Thái Bình hoặc quê gốc Thái Bình hiện đang sinh sống, học tập, công tác ở Lào Cai nhưng chắc chắn đó là số lượng không nhỏ. Là phóng viên, được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, dù ở phố thị hay vùng nông thôn, ở cơ quan cấp tỉnh hay cấp xã, cấp huyện, chúng tôi để dang gặp những người con của "Quê hương năm tấn". Để những người con xa xứ có chốn tìm về, cùng đồng viên, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác cũng như trong cuộc sống, gần 40 năm nay, các chi hội, tổ hội đồng hương và hội đồng hương lần lượt được thành lập.

Tính từ khi hội đồng hương Thái Bình đầu tiên được thành lập vào năm 1986 là Hội đồng hương Thái Bình phường Thống Nhất (thành phố Lào Cai), đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thành lập được hội đồng hương Thái Bình cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và ngành nghề. Theo đó, cấp huyện có 5 huyện là Bảo Thắng, Văn Bàn, Bát Xát, Sa Pa, thành phố Lào Cai cùng 14 chi hội xã, phường, ngành nghề. "Lào Cai là đất lành, là người mẹ bao dung và nhân ái, đã từng cứu mang

hiều thế hệ người Thái Bình. Người Thái Bình ở đất Lào Cai đã và đang góp phần vào sự phát triển của mảnh đất biên cương" - ông Phạm Ngọc Lương, một người con Thái Bình lập nghiệp, gần bó quê hương Thái Bình tại Lào Cai đã nói như vậy và ông khẳng định, Hội đồng hương Thái Bình tại Lào Cai chính là sợi dây nối dài, gắn kết những người con quê lúa chia sẻ yêu thương, nỗ lực thi đua, góp trí, góp lực cùng cộng đồng các dân tộc Lào Cai dựng xây mảnh đất biên cương, làm rạng danh thêm truyền thống của "Quê hương năm tấn".

Từ sợi dây gắn kết là hội đồng hương, không chỉ những người con "quê lúa" đang ở nơi phố thị mà hầu hết các thôn, xã có người Thái Bình đều gắn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế. Không chỉ những mạnh thường quân là các doanh nhân thành đạt ủng hộ nguồn lực tài chính mà cả tư sự đóng góp "tích tiểu thành đại" của đông đảo hội viên đã tạo ra nguồn quỹ hội để hỗ trợ các gia đình hội viên đang gần bó trên mảnh đất Lào Cai có thêm điều kiện nâng cao khả năng lao động sản xuất, kinh doanh... Đặc biệt, trong mái nhà chung là hội đồng hương, các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó chú trọng tuyên dương, động viên các doanh nghiệp, cá nhân có nhiều thành công trong lao động phát triển kinh tế, làm giàu cho tỉnh, cho gia đình, từ đó khích lệ những hội viên khác noi gương phấn đấu vươn lên.

Chính nhờ sợi dây liên kết là hội đồng hương mà thông tin hai chiều từ quê lúa Thái Bình tới mảnh đất địa đầu Lào Cai luôn thông tỏ. Quan hệ giữa hai tỉnh Lào Cai và Thái Bình không còn là quan hệ giữa hai địa phương đơn thuần mà trở thành quan hệ mật thiết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Bởi vậy, không chỉ những người con Thái Bình lập nghiệp ở Lào Cai có hai quê mà ngay cả những người gần bó trọn đời với quê gốc Thái Bình cũng luôn dõi theo, hướng về mảnh đất biên cương, nơi có những người anh em, những người đồng chí ngược sông Hồng làm giàu cho quê hương theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

TUẤN NGỌC - TÔ DUNG
(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Hiệu quả hoạt động của các HTX phi nông nghiệp

Đến ngày 30/6/2019, toàn tỉnh có 437 HTX trong đó có 110 HTX phi nông nghiệp (PNN), chiếm 25%. Hoạt động của các HTX trong lĩnh vực này được đánh giá khá hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Thống Nhất (Hưng Hà) là một trong những quỹ đứng đầu trong 85 quỹ TDND của tỉnh. Tính đến cuối năm 2018, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt gần 260 tỷ đồng trong đó vốn tự có 11 tỷ đồng, vốn huy động từ dân cư trên 240 tỷ đồng; dự nợ cho thành viên vay đạt gần 200 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm khoảng 0,13% tổng dư nợ;

vốn chưa sử dụng tạm thời gửi Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thái Bình trên 50 tỷ đồng; kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi, bổ sung được nguồn vốn đáng kể vào vốn tự có của Quỹ. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Quỹ cho biết: Với doanh số cho vay hàng năm lên đến vài trăm tỷ đồng, Quỹ đã giúp nhiều hộ thành viên có vốn phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh; giúp những hộ nghèo vượt lên thoát nghèo, hộ đủ ăn vươn lên khá giả, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới và công tác an sinh xã hội. Không chỉ hoạt động trên địa bàn xã Thống Nhất, Quỹ còn mở rộng địa bàn hoạt động sang các xã liên kề, tạo cơ hội tăng trưởng

giao dịch với khách hàng, hệ thống máy tính được nối mạng truyền tin đến Ngân hàng Nhà nước đáp ứng yêu cầu công việc. 85 quỹ hoạt động tại 157 xã, phường trong đó 48 quỹ đã mở rộng địa bàn sang 72 xã liên kề. Đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn của các quỹ TDND ước đạt 9.215 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018; tổng dư nợ tín dụng của các quỹ ước đạt 7.614 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 12,57% thị phần tín dụng của các tổ chức tín dụng toàn tỉnh; dự nợ bình quân 89,6 tỷ đồng/quỹ. Lợi nhuận sau thuế của hệ thống quỹ TDND ước đạt 600 triệu đồng/quỹ. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nhưng các HTX trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng vẫn nỗ lực tìm kiếm thị trường, mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, thu hút lao động, tận dụng và khai thác tối đa nguồn nguyên liệu tại địa phương để duy trì mở rộng sản xuất, bảo

đảm việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động. Doanh thu bình quân năm 2019 của các HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 6,2 tỷ đồng, lãi bình quân ước khoảng 430 triệu đồng, thu nhập bình quân của thành viên đạt từ 4,5 - 6,5 triệu đồng/tháng. Lĩnh vực giao thông, vận tải doanh thu bình quân năm 2019 ước đạt trên 9,7 tỷ đồng, lãi bình quân ước đạt 500 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX đạt trên 4,5 triệu đồng/tháng. Lãi bình quân của một HTX năm 2019 ước đạt 92 triệu đồng, trong đó các HTX PNN lãi bình quân đạt 400 - 600 triệu đồng cho thấy hiệu quả hoạt động của các HTX này, góp phần quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa cho nông dân, đa dạng loại hình dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, các HTX trong lĩnh vực này, đặc biệt là HTX công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp hoạt động còn mang bản chất của doanh nghiệp do nhu cầu sử dụng sản phẩm của thành viên HTX không nhiều, các HTX chủ yếu tiêu thụ sản phẩm ở thị trường bên ngoài. Để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả của các HTX PNN, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện để các HTX PNN có thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần làm cầu nối cho các HTX trong các khâu liên kết, tiêu thụ sản phẩm đồng thời thường xuyên mở các lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX PNN.

Đề đạt được dự toán 2019 do Bộ Tài chính giao là 6.312 tỷ đồng (trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác phải đạt 5.312 tỷ đồng), trong những tháng cuối năm, số thu từ thuế, phí và thu khác bình quân phải đạt 515,5 tỷ đồng/tháng. Chính vì thế, ngành Thuế phải dồn sức triển khai các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách. Là đơn vị kinh doanh đa ngành nghề, thời gian qua, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình luôn chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, nộp đủ và kịp thời tiền thuế vào ngân sách. Bình quân giai đoạn 2016 - 2018, Công ty nộp vào ngân sách hơn 200 tỷ đồng/năm và đến hết tháng 8/2019 Công ty đã nộp vào ngân sách 175 tỷ đồng tiền thuế các loại, tăng 89,39% so với cùng kỳ năm 2018. Ông Hoàng Minh Định, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kinh doanh cũng như bám sát kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, năm 2019, Công ty cam kết sẽ nộp đủ và vượt khoảng 2% số thuế dự kiến là 269 tỷ đồng vào ngân sách. Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen - một trong những đơn vị có số nộp ngân sách lớn của tỉnh, việc thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ thuế với nhà nước là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi điều kiện cạnh tranh diễn ra hết sức khốc liệt do thị trường hội nhập đã làm tăng nhiều chi phí (vận tải, xăng dầu, điện, nhân công); trong khi đó, sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng

NGÀNH THUẾ Đồn sức về đích

Việt Nam", đặc biệt là người Thái Bình ưu tiên dùng hàng Thái Bình vẫn còn nhiều hạn chế đã dẫn đến khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty ở chính thị trường trong tỉnh. "Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, Công ty cam kết sẽ nộp đủ 152 tỷ đồng tiền thuế các loại trong 4 tháng cuối năm, như vậy tổng số nộp ngân sách năm 2019 của Công ty đạt 445 tỷ đồng" - Phó Tổng giám đốc Công ty Trần Văn Trà khẳng định. Để hoàn thành dự toán được giao, cùng với việc tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, động viên 19 doanh nghiệp trọng điểm và 15 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nộp đủ và vượt số thuế dự kiến trong 4 tháng cuối năm 2019 là hơn 2.120 tỷ đồng, ngành Thuế còn tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về thuế như: hợp tác với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cung cấp các dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế, liên hệ

với các tổ chức cung cấp phần mềm phục vụ kê khai qua mạng và hóa đơn điện tử, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế và dành nhiều thời gian để tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách giúp người nộp thuế thuộc vùng lãnh vực thực hiện chính sách thuế sát đúng, kịp thời; đồng thời, chỉ đạo toàn ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra trong kế hoạch phê duyệt đối với doanh nghiệp có rủi ro về thuế, bảo đảm công bằng trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế của mọi thành phần kinh tế, tránh thực hiện chống chéo trong thanh tra, kiểm tra gây lãng phí về thời gian và nguồn lực của người nộp thuế. Ngoài ra, ngành Thuế cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương nắm bắt và tham gia tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó phát sinh số nộp cho ngân sách nhà nước.

ĐỂ hoàn thành dự toán được giao, cùng với việc tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, động viên 19 doanh nghiệp trọng điểm và 15 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nộp đủ và vượt số thuế dự kiến trong 4 tháng cuối năm 2019 là hơn 2.120 tỷ đồng, ngành Thuế còn tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về thuế như: hợp tác với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cung cấp các dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế, liên hệ

ĐẾN NGÀY 31/8/2019

- Tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đạt 4.393,5 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2018;
- Trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế, phí và thu khác đạt 3.249,5 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2018;
- Tổng số nộp ngân sách của 19 doanh nghiệp trọng điểm và 15 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.771 tỷ đồng, tăng 18,37% so với cùng kỳ năm 2018;
- Các chi tiêu thu đạt tỷ lệ dự toán cao như: thu từ doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý (tổng thu 162 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán, tăng 62,1% so với cùng kỳ năm 2018); thu tiền sử dụng đất (tổng thu 1.144 tỷ đồng, đạt 114,4% dự toán, tăng 74,5% so với cùng kỳ năm 2018); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tổng thu 48,5 tỷ đồng, đạt 323,3% dự toán, tăng 509,6% so với cùng kỳ năm 2018); thuế thu nhập cá nhân (tổng thu 162 tỷ đồng, đạt 81% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018).



Hội đồng hương Thái Bình (thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương) luôn chấp hành nghiêm nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

tiêu thụ sản phẩm đồng thời thường xuyên mở các lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX PNN.

NGÂN HUÂN



Các HTX phi nông nghiệp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động nông thôn.